

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
XÃ SƠN LẬP**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 72/UBND

*Sơn Lập, ngày 26 tháng 8 năm 2020*

V/v phối hợp tham gia  
rà soát, kiểm tra, theo dõi  
đánh giá, xét chọn theo  
Đề án 536.

Kính gửi: - Đảng ủy xã;  
- Mặt trận & các hội đoàn thể xã;  
- Bí thư chi bộ 3 thôn, Trưởng thôn 3 thôn.

Căn cứ Quyết định số 536/QĐ-UBND ngày 02/08/2017 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc phê duyệt Đề án thực hiện thí điểm Chính sách khuyến khích hộ nghèo tạo ra nhiều sản phẩm có giá trị để tăng thu nhập và vươn lên thoát nghèo bền vững trên địa bàn 02 huyện: Sơn Tây và Tây Trà, trong năm 2018;

Căn cứ Quyết định số 479/QĐ-UBND ngày 10/8/2020 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Đề án thực hiện thí điểm Chính sách khuyến khích hộ nghèo tạo ra nhiều sản phẩm có giá trị để tăng thu nhập và vươn lên thoát nghèo bền vững trên địa bàn 02 huyện: Sơn Tây và Tây Trà trong năm 2018 ban hành kèm theo Quyết định 536/QĐ-UBND ngày 02/8/2017 của UBND tỉnh để tiếp tục thực hiện trong năm 2020;

Thực hiện Công văn số 2094/SLĐTĐBXH-VPGN ngày 19/8/2020 của Sở Lao động- Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Ngãi về việc hướng dẫn triển khai Đề án thực hiện thí điểm Chính sách khuyến khích hộ nghèo tạo ra nhiều sản phẩm có giá trị để tăng thu nhập và vươn lên thoát nghèo bền vững năm 2020.

Để đảm bảo cho công tác thực hiện nghiêm túc việc tuyên truyền, phổ biến, thu thập thông tin phương án sản xuất kinh doanh, đánh giá kết quả theo đúng quy trình Quyết định số 536/QĐ-UBND ngày 02/08/2017 của UBND tỉnh Quảng Ngãi tại xã Sơn Lập đạt hiệu quả. Nay UBND xã kính đề nghị Đảng ủy xã chỉ đạo một số nội dung như sau:

1. Mặt trận & các hội đoàn thể tham gia phối hợp với công chức được phân công theo dõi Đề án 536 ( đ/c Dương Văn Lược – Công chức Văn phòng – Thống kê) về việc tuyên truyền, phổ biến, thu thập thông tin phương án sản xuất kinh doanh, đánh giá kết quả theo quy trình. Hội đoàn thể nào thì theo dõi, đánh giá theo hội viên của mình. Tham gia xét chọn hộ từ khi đăng ký đến khi xét chọn các hộ đủ điều kiện hưởng lợi từ Đề án.

2. Bí thư chi bộ 3 thôn, trưởng thôn 3 thôn cùng tham gia triển khai thực hiện việc tuyên truyền, phổ biến, thu thập thông tin phương án sản xuất kinh doanh đến từng hộ dân và tham gia xét chọn công khai, minh bạch theo đúng quy định, thực hiện niêm yết và giải thích nếu có thắc mắc của các hộ dân.

Kính đề nghị Đảng ủy xã sớm chỉ đạo Mặt trận & các hội đoàn thể, Bí thư chi bộ 3 thôn phối hợp với UBND xã trong quá trình triển khai thực hiện./.

*Nơi nhận:*

- Như trên;
- Lưu: VT.

**CHỦ TỊCH**

**Đinh Văn Dương**